



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## แนะนำหาความถนัดลูกก่อนส่งเรียนให้ถูกทาง



ปัจจุบันพ่อแม่ยุคใหม่ อยากให้ลูกเป็นเด็กเก่งปัญญาเลิศ และชอบส่งลูกไปเรียนพิเศษมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียรุนแรงทางด้านจิตใจเพราะเด็กอาจรับไม่ไหว ทางที่ดีพ่อแม่ต้องค้นหาความถนัดที่แท้จริงของลูก

ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาศัภยภาพให้ถูกทางแล้วค่อยส่งลูกไปเรียนด้านนั้นๆ จะเป็นผลดีต่อเด็กมากกว่า **ดร. Haward Gardner** แห่งมหาวิทยาลัยHarvard ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ซึ่งให้เห็นว่าสติปัญญาหัง8 ด้านของมนุษย์นั้นมีติดตัวมาแต่กำเนิด ประกอบไปด้วย1. ด้านภาษา 2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์3. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 4. ด้านดนตรี 5. ด้านมิติสัมพันธ์ 6. ด้านการเข้าใจตนเอง 7. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 8. ด้านความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และ ด้านที่9 คือ อัดถกถวนิยม จิตนิยม หรือการดำรงคงอยู่ของชีวิตอย่างมีความสุข



หลักการส่งเสริมจะไม่เน้นเฉพาะเพียงแต่ด้านที่เด็กถนัดอย่างเดียว แต่จะส่งเสริมความเก่งในด้านต่างๆควบคู่ไป

ด้วย โดยยึดถือหลัก ช่อมในด้านที่อ่อนและเสริมในสิ่งที่ถนัด เพราะเด็กยุคใหม่ต้องมีความเก่งรอบด้านและความเก่งในแต่ละด้านก็ไปช่วยเสริมในสิ่งที่เขาถนัดให้โดดเด่นยิ่งขึ้น **ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์** แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและเวชศาสตร์ครอบครัว กล่าวว่า เด็กยุคใหม่ควรจะได้มีการพัฒนาความสามารถแบบรอบด้าน หรือ ความสามารถทางด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วย หากได้รับการส่งเสริมเฉพาะด้านที่ถนัดมากเกินไป จะขาดส่วนอื่นไป บางคนเป็นเด็กเก่งปัญญาเลิศ แต่พูดคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง อยู่ในสังคมไม่ได้ จึงอยากฝากให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วย **"หากผู้ปกครองสามารถค้นพบว่าลูกมีแววความสามารถด้านไหนควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 4 ขวบไปจนถึง 15 ปี เพื่อให้สามารถพัฒนาแววความสามารถดังกล่าวให้อยู่ตลอดไปจนถึงระดับอุดมศึกษา แต่ต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วย โดยยึดหลักช่อมในด้านที่อ่อน และเสริมในสิ่งที่ถนัด เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต"** ดร.นพ.ยุทธนา กล่าว

บุคคลที่มีความสำคัญในการปลูกฝัง จะเป็นผู้ใกล้ชิดกับเด็ก เช่น พ่อ แม่ หรือ คุณครู หรือ แม้กระทั่งบุคคลที่เป็นสาธารณะอย่างนักร้อง ดารา หรือนักการเมือง โดยผู้ใหญ่ ต้องแสดงตัวเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวต่อกัน เพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องให้เด็กได้เห็น **ผศ.ดร.อุษณีย์อนุรุทธ์วงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว ) แนะนำว่าผู้ปกครองสามารถค้นหาแววความสามารถได้ที่ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มศว ที่ใช้ทฤษฎี ปริซึม ออฟ เลิร์นนิ่ง ที่สร้างและพัฒนาร่วมกันกับศาสตราจารย์จูนเมคเกอร์ เป็นทฤษฎีสำรวจแววจักริยะเน้นกระบวนการ "ยื่นสิ่งเราให้แล้วดูว่าเด็กตอบสนองอย่างไร" จากนั้นจะนำไปวิเคราะห์เพื่อดูว่ามีแนวทางด้านไหนจะได้ส่งเสริมให้ถูกทาง ดูผู้ปกครอง ที่สนใจสอบถามได้ที่โทร.0-2260-2601, 0-2259-6173 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-19.00 น.**

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่Dermatoglyphics Multiple Intelligence สแกนลายนิ้วมือจากนั้นจะประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่ามีแววความสามารถด้านไหน จากนั้นจะมีนักวิชาการให้คำแนะนำวิธีการส่งเสริมลูกให้เรียนตรงตามศักยภาพสมองของเด็ก ผู้ปกครองที่สนใจข้อมูลได้ที่ [www.mimdmx.biz](http://www.mimdmx.biz) โทร. 02-636-2658-9



หรือจะพาไปบุตรหลานไปวัดความสามารถได้ที่โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายของ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มศว เช่น ที่ ร.ร.ไพฑูริย์ศึกษา หรือ มหิตลวิทยานุสรณ์ หรือ ภายในงานพัฒนาการที่ดีเพื่อลูกรักที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ชอยศูนย์วิจัย ปลายเดือนกันยายนนี้ วันที่ 27-28 ก.ย สนใจสอบถามได้ที่โทร.0-2640-2288

แต่บอกไว้ก่อนว่าการวัดแววความสามารถด้านต่างๆเป็นเพียงคู่มือการเดินทางไปสู่จุดหมายอย่างตรงเป้าหมาย และลงทุนได้ถูกน้อย แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่สามารถส่งลูกเรียนตามที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งเป้าไว้ได้ เพราะแววจักริยะของลูกสร้างได้ด้วยมือของพ่อ แม่ เพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้ถูกทาง และคุ้มค่ากับการลงทุนที่สำคัญ ลูกมีความสุข โดยไม่ถูกบังคับว่าทำใจพ่อแม่ มากกว่าสิ่งที่เขาอยากเป็น

**o หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ o**